

phung phung

Chúa Giêsu lên trồ i nghĩa là gì?

Xin Chúa ban muôn phúc lành xuồ ng trên bồ n và gia đình đồ bồ n luôn ao ồ ồ c nhồ ng gì thuồ c vồ Chúa. Đồ ng quên cồ u nguyồ n cho nhau hồ ?

Cha Vồ ng

Thồ 3: 26/04/2022

GIÁO LÝ KINH THÁNH: Khi nói Chúa Giêsu lên trồ i nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa Giêsu, mồ t ngồ i trong chúng ta đã vồ lồ i nhà vồ i Thiên Chúa Cha và ồ lồ i đó muôn đồ i. Nhồ Chúa Giêsu mà Thiên Chúa ồ gồ n loài ngồ i chúng ta trong cách thồ c loài ngồ i.

Và trong Phúc Âm Gioan, Chúa Giêsu đã nói: "Khi đồ ồ c giồ ồ ng cao lên khồ i mồ t đồ t, Ta sồ kéo mồ i ngồ i lên vồ i Ta" (Ga 12, 32).

(YouCat, sồ 109)

SUY NIỒ M: Trong Tân ồ ồ c, vồ c Chúa vồ trồ i chồ m đồ t giai đồ n bồ n mồ ồ i ngày đồ c đánh đồ u bồ ng vồ c Đồ ng đã sồ ng lồ i ồ gồ n gửi vồ i các môn đồ . Cuồ i giai đồ n này Chúa Giêsu đồ vào trong oai nghi cồ a Thiên Chúa vồ i toàn bồ nhân tính cồ a mình. Kinh Thánh thuồ t lồ i bồ ng nhồ ng hình ồ nh tồ ng trồ ng có "mây", có "trồ i".

Nhồ Đồ c Bênêđictô XVI nói: "Con ngồ i có đồ ồ c chồ trong Thiên Chúa". Chúa Giêsu Kitô bây giồ ồ vồ i Chúa Cha, tồ đó mồ t ngày kia Ngồ ồ i đồ n "phán xét kồ sồ ng và kồ chồ t". Chúa Giêsu vồ trồ i có nghĩa là Chúa Giêsu không còn là hồ u hình ồ đồ ồ i đồ t, nhồ ng lồ i vồ n luôn có mồ t đồ ồ i đồ t. (YouCat, sồ 109 t.t.)

LỌNG NGHE: Hỡi nhợng ngườ i Galilê, sao còn đợng nhìn lên trờ i? Đợc Giêsu, Đợng vờ a lia bợ các ông và đợ c rợ c lên trờ i, cũng sợ ngợ đợ n y nhợ các ông đã thợ y Ngợ i lên trờ i. (Cv 1,11)

CỤ NGUYỄN: Lợ Chúa Giêsu phợc sinh, Chúa đợ y con: "Anh em đợng xao xuyợ n! Hỡ tin vào Thiên Chúa và tin vào Thợ y. Trong nhà Cha Thợ y, có nhiợ u chợ ; nợ u không, Thợ y đã nói vờ i anh em rợ i, vì Thợ y đi đợ n chợ cho anh em. Nợ u Thợ y đi đợ n chợ cho anh em, thì Thợ y lợ i đợ n và đem anh em vờ vờ i Thợ y, đợ Thợ y ở đờu, anh em cũng ở đợ." (Ga 14:1-3)

Xin đợng đợ nhợng bợ n tâm thợ tợ c làm con xao xuyợ n và lo ầu nhợng giúp con bợ t can đợ m sợ ng đợ c tin, chợ p nhợ n hy sinh, dỏm sợ ng yêu thợ ng và chu toàn nhiợ m vờ ở trợ n gian đợ sau này con có đợ c chợ ở trong Thiên Chúa.

THỢC HÀNH: Mời trợ ng gia đờnh là trợ ng hợ c đợ y vờ đợ c tin và yêu thợ ng, đợ cũng là nợ i mà tiợ n bợ c không quý bợ ng tình yêu. Hờm nay mợ i bợ n hỡ trợ thành mợ t chợ ng tá cho đợ c tin, cho tình yêu xợ kợ cợ a mình ngay trong gia đờnh bợ ng nhợng hy sinh nho nhợ, rợ ng lợ ng chia sợ, và xây đợng mợ t mái ở mợ nhợ phợc trong Chúa Ki-tô phợc sinh nhợ.

From: Đợ Dzũng
